

ประจำวันที่ 16-22 สิงหาคม 2560

ข้าวเหนียวจ่อขยับน้ำท่วมจุดผลิต

นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการประเมินพื้นที่นาข้าวประสบความเสียหายจากอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) พบว่าพื้นที่ปลูกข้าวเหนียวในภาคอีสานกว่า 1 ล้านไร่ได้รับความเสียหาย และคาดว่าผลผลิตข้าวเหนียวจะหายไปประมาณ 20% ของปริมาณข้าวเหนียวทั้งหมด ซึ่งจะทำให้ผลผลิตข้าวเหนียวในปี ฤดูแล้ง 2560/2561 ที่จะออกช่วงปลายปีนี้ มีราคาสูงขึ้น แต่เกษตรกรจะไม่ได้ประโยชน์จากราคาที่ปรับขึ้น เพราะไม่มีผลผลิตจำหน่าย ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบและได้ทำประกันความเสียหายจากน้ำท่วม เพื่อจะได้นำเงินไปปลูกข้าวรอบใหม่หรือปลูกพืชชนิดอื่นๆ ชดเชยต่อไป

"เดิมนาคาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด 3-4 ล้านตัน เมื่อเกิดน้ำท่วมจนส่งผลกระทบต่อพื้นที่ปลูกข้าวเหนียวได้รับความเสียหายจำนวนมากหรือหายไป 20%" นายวิชัย กล่าว

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ผลผลิตข้าวเหนียวคาดว่าจะออกมาในช่วงเดือน ต.ค. 2560 ถึงเดือน ม.ค. 2561 แม้ว่าจะมีพื้นที่เพาะปลูกได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม แต่เชื่อว่ายังมีพื้นที่ตอนใต้ที่ผลผลิตจะยังออกมาได้ ส่วนพื้นที่ถูกน้ำท่วมก็ต้องดูว่าเป็นที่นาจมน้ำแบบขังยาวนานหรือแค่ท่วมแบบไหลผ่าน ส่วนราคาข้าวเหนียวเปลือกความชื้น 27-28% ราคารับซื้ออยู่ที่ 7,000 บาท/ตัน

"ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการหว่านซ่อมของชาวนาหลังน้ำลดในข้าวทุกประเภทว่าจะสามารถหว่านได้ในช่วงไหน เพราะจะมีผลต่อคุณภาพข้าวที่จะออกมาในฤดูกาลหน้า ทั้งข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิ อย่างไรก็ตามแม้ว่าผลผลิตจะออกมาน้อย แต่หากคุณภาพไม่ดีราคาซื้อขายก็จะไม่ดีตามไปด้วย" นายเกรียงศักดิ์ กล่าว

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา ถือเป็นฤดูกาลปลูกข้าวในปีในภาคอีสาน ซึ่งจะเริ่มปลูกในเดือน ส.ค. และเก็บเกี่ยวช่วงเดือน ธ.ค.ของทุกปี โดยน้ำท่วมที่เกิดขึ้น ทำให้ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดช้ากว่าปกติ กระทบการลงทุนปลูกข้าวใหม่ แต่เชื่อว่าจะไม่เป็นผลกระทบต่อภาพรวมตลาดข้าวเพราะยังปลูกข้าวได้ใหม่แต่เก็บเกี่ยวได้ช้า

ที่มา โพลด์ทูเดย์

เร่งระบายข้าวรัฐ 5 แสนตัน

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมจะประชุมคณะทำงานดำเนินการระบายข้าว และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการระบายข้าว เพื่อหารือแผนการระบายข้าวสต็อกรัฐบาลที่เหลืออยู่ หลังจากศาลปกครองสูงสุดกลับคำสั่งของศาลปกครองกลาง ทำให้กรมการค้าต่างประเทศสามารถดำเนินการระบายข้าวได้ โดยจะนำข้าวอุตสาหกรรมที่มีใช้คนและสัตว์บริโภค หรือข้าวกลุ่ม 3 ซึ่งเหลือปริมาณ 5 แสนตัน มาเปิดประมูลภายในเดือน ส.ค.นี้

สำหรับแผนงานระบายข้าวสต็อกรัฐบาล จากเดิมที่กำหนดจะต้องเร่งระบายให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา แต่ต้องชะลอไว้ก่อนตามคำสั่งของศาลปกครองกลาง แต่ประเด็นดังกล่าวคลี่คลายลงแล้ว จึงคาดว่าจะสามารถเดินหน้าขั้นตอนประมูล พร้อมทั้งระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ ประเด็นสำคัญของการระบายข้าว กรมจะประเมินถึงผลกระทบต่อตลาดข้าวเป็นหลัก โดยการเปิดระบายนั้นจะต้องไม่กระทบต่อราคาตลาด และสินค้าเกษตรอื่นๆ นอกจากนี้ข้าวที่ถูกระบายจะต้องจัดซื้ออย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกรมสามารถระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลคิดเป็นมูลค่ากว่า 1.42 แสนล้านบาท ลดภาระค่าฝากเก็บ ค่าเช่าโกดัง ค่ารักษาคุณภาพ และค่าดอกเบี้ย เฉลี่ยตันละ 62.9 บาท/เดือน หากคำนวณตามปริมาณข้าว 18 ล้านตัน ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง แต่จากที่กรมเร่งระบายทำให้ปัจจุบันเหลือข้าวในสต็อกไม่มาก สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดเก็บข้าวทั้งหมดเหลือเพียงประมาณเดือนละ 50 ล้านบาทเท่านั้น

สิ่งที่ต้องดำเนินการ คือ การระบายข้าวในส่วนที่เหลือ พร้อมทั้งทำสัญญากับเอกชนที่ประมูลไปได้แล้ว ก่อนหน้านี้ งานทุกอย่างที่กรมดำเนินการ ทำตามกระบวนการ มีขั้นตอน โปร่งใส และตรวจสอบได้ การทำงานที่ผ่านมาได้แก้ปัญหาทุกวัน ไม่ได้หนีกอก หนีใจ และยังคงทำงานภายใต้การบริหารที่มีขั้นตอนชัดเจน นางดวงพร กล่าว

ขณะที่สถานการณ์ส่งออกข้าว พบว่า ตัวเลขในรอบ 7 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-ก.ค. 2560) มีการส่งออกข้าวไปแล้วปริมาณ 6.8 ล้านตัน สร้างมูลค่ารวม 1.9 แสนล้านบาท ดังนั้น กรมมั่นใจว่าเป้าหมายส่งออกข้าวในปีที่วางไว้ปริมาณ 10 ล้านตัน มีโอกาสเป็นไปได้

ที่มา โพลล์ทูเดย์

“พาณิชย์”นัดถกคณะทำงาน-คณะอนุกรรมการระบายข้าว วางแผนขายข้าวส่วนที่เหลือ หลังศาลสั่งปลดล็อก มั่นใจปีนี้จะระบายได้หมดแน่

กรมการค้าต่างประเทศเตรียมนัดประชุมคณะทำงานและคณะอนุกรรมการพิจารณาการระบายข้าว เดินหน้าเปิดประมูลข้าวเสื่อม 5.3 แสนตันต่อ พร้อมเปิดให้ผู้ชนะการประมูลก่อนหน้านี้เข้ามาทำสัญญาซื้อขาย หลังศาลปกครองสูงสุดไฟเขียวเดินหน้าต่อได้ มั่นใจปีนี้จะระบายสต็อกได้หมดตามเป้าหมาย พร้อมย้ำการระบายข้าวทำตามขั้นตอนถูกต้อง หากใครพบทุจริต ให้แจ้งเข้ามา อย่างกล่าวหาอย่างเดียว

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ เตรียมเรียกประชุมคณะทำงานและคณะอนุกรรมการพิจารณาการระบายข้าว เพื่อวางแผนการนำข้าวในสต็อกส่วนที่เหลือออกมาประมูลให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ว่าจะระบายข้าวให้หมดภายในปีนี้ โดยกลุ่มแรกที่จะนำมาเปิดประมูลก่อน คือ ข้าวกลุ่ม 3 ซึ่งเป็นข้าวเสื่อมที่ต้องระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหารคนและสัตว์ ปริมาณ 5.3 แสนตัน โดยคาดว่าจะเปิดประมูลได้ภายในเดือนส.ค.2560 นี้

ส่วนข้าวกลุ่ม 2 หรือข้าวเสื่อมเข้าสู่อุตสาหกรรมที่คนบริโภคไม่ได้ที่มีผู้ชนะการประมูล 16 ราย ปริมาณกว่า 2.07 ล้านตัน ก็ต้องเดินหน้าทำสัญญาต่อไป

“ตามแผนของรัฐบาล ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องเร่งระบายข้าวในสต็อกให้แล้วเสร็จภายในเดือนก.ค.ที่ผ่านมา แต่ก็มีมาสะดุดหลังจากคำสั่งศาลปกครองกลาง สั่งระงับ แต่ขณะนี้ปัญหาได้คลี่คลายลงแล้ว จึงคาดว่าจะสามารถเร่งเดินการประมูล และระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลได้หมดทั้ง 18 ล้านตันภายในปีนี้”

อย่างไรก็ตาม ในการระบายข้าว กรมฯ จะประเมินถึงผลกระทบต่อตลาดข้าวเป็นหลัก โดยการระบายจะต้องไม่กระทบต่อราคาตลาด และสินค้าเกษตรอื่นๆ และข้าวที่ถูกระบายจะต้องนำไปใช้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ส่วนกรณีที่มีผู้กล่าวหาว่ามีการทุจริต ก็ขอให้ส่งหลักฐานเข้ามา อย่างกล่าวหาลอยๆ เพราะการทำงานที่ผ่านมา มีขั้นตอนชัดเจน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ ศาลปกครองกลางได้สั่งให้กรมการค้าต่างประเทศระงับการทำสัญญาซื้อขายข้าว และระงับการเปิดประมูลข้าวเสื่อม 2 กลุ่ม ตามที่บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด ฟ้องร้อง แต่ล่าสุดวันที่ 11 ส.ค.2560 ศาลปกครองสูงสุด ระบุว่า การระงับการซื้อขายข้าว ไม่ได้ทำให้บริษัทเสียหายร้ายแรง เพราะมีวัตถุดิบอื่นที่สามารถใช้ได้ ส่วนที่ว่าขาดผลกำไร ก็สามารถเรียกร้องต่อรัฐได้ และการระงับการเปิดประมูล ไม่มีอำนาจสั่งระงับการประมูลได้ จึงกลับคำสั่งของศาลปกครองกลาง

ที่มา Commerce News Agency

ส่งออกข้าววัดผลลดออร์เดอร์กตราคต่ำลง

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาส่งออกข้าวไทยได้ปรับตัวลดลงตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา โดยราคาส่งออกข้าวขาว 5% (เอฟโอบี) ปรับลดลงมาอยู่ที่ 390 ดอลลาร์/ตัน จากช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาที่เคยปรับขึ้นไปสูงสุด 440 ดอลลาร์/ตัน ขณะที่ราคาส่งออกข้าวชนิดเดียวกันของเวียดนามปรับราคาเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 405 ดอลลาร์/ตัน ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกภายในประเทศปรับลดลงซึ่งราคาข้าวเปลือกเจ้า 5% (ความชื้น15%) ลดลงมาอยู่ที่ 7,700-7,900 บาท/ตัน จาก ที่เคยปรับขึ้น 8,500-9,000 บาท/ตัน

ทั้งนี้ สาเหตุที่ราคาส่งออกข้าวไทยปรับลดลงต่อเนื่องนั้น เป็น ผลทางจิตวิทยาจากสาเหตุที่ไทยยังไม่สามารถตกลงซื้อขายข้าวหนึ่งกับประเทศบังกลาเทศได้ เพราะก่อนหน้านี้มีการประเมินว่าบังกลาเทศจะลงนามสัญญาซื้อขายข้าวแบบ รัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับไทยปริมาณ 1.5-2 แสนตัน แต่ล่าสุดบังกลาเทศได้ตัดสินใจประมูลซื้อข้าวกับเอกชนแทน ซึ่งเป็นเทรดเดอร์จากต่างประเทศเพราะไทยเสนอราคาขายข้าวหนึ่งแบบจีทูจีในราคาสูงถึง 485 ดอลลาร์/ตัน ขณะที่การประมูลซื้อผ่านเอกชนสามารถซื้อได้ในราคา 420 ดอลลาร์/ตัน ซึ่งการที่เสนอราคาดังกล่าวเพราะไม่ต้องการให้กระทบกับข้าวเปลือกในประเทศ

นอกจากนี้ ตลาดข้าวในประเทศยังมีความกังวลผลผลิตข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2560 ที่จะออกมาในช่วง 1-2 เดือนนี้ จะมีข้าวเปลือกเข้าตลาดมากถึง 4 ล้านตันข้าวเปลือก เมื่อทอนกลับเป็นข้าวสารอยู่ที่ประมาณ 3 ล้านกว่าตัน ซึ่งเป็นปริมาณที่มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้ผู้ประกอบการโรงสีเริ่มมีการ ซื้อขายล่วงหน้าในราคาที่ต่ำลง

สำหรับผลผลิตข้าวเปลือกนา ปีฤดูกาล 2560/2561 คาดจะมีผลผลิตออกมามากขึ้นและอาจจะกระทบต่อราคาภายในประเทศ ซึ่งเตรียมเรียกผู้ประกอบการทุกฝ่ายทั้งผู้ส่งออกข้าว ผู้ประกอบการโรงสี และเกษตรกรมาหารือเพื่อประเมินสถานการณ์ผลผลิตข้าวเปลือกปีต่อไป

ที่มา โพสต์ทูเดย์

“ชุดีมา” ดันเชื่อมโยงตลาดข้าว พาผู้ซื้อพบผู้ผลิต

นางสาวชุดีมา บุญประภัสร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากกรมการค้าข้าวว่า ปี 2560 นาแปลงใหญ่ได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้น หลังปรับหลักเกณฑ์ใหม่ให้เกษตรกรจำนวน 30 รายขึ้นไป มีเนื้อที่รวมกันมากกว่า 300 ไร่ เข้าร่วมโครงการได้ มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 748 กลุ่ม จำนวนเกษตรกร 55,050 รายพื้นที่ 750,448 ไร่ ล่าสุดหลังเปิดรับสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมโครงการในปี

2561 เกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างดี โดยมีกลุ่มเกษตรกร 384 กลุ่มสมัครเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ใน 34 จังหวัด รวมพื้นที่ 3 แสนกว่าไร่

ในปี 2560 กรมการข้าวได้เข้าไปช่วยเรื่องการลงทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยแจกเมล็ดพันธุ์ดีให้สมาชิกนาแปลงใหญ่แล้ว 2,454 ตัน เกษตรกรได้นำเมล็ดพันธุ์จำนวน 1,258 ตันไปเพาะปลูกแล้วสำหรับเมล็ดพันธุ์อีกส่วนหนึ่ง (1,196 ตัน) เกษตรกรนำไปปลูกเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อไว้ใช้ในปีหน้า รวมทั้งได้เผยแพร่องค์ความรู้และจัดทำแปลงสาธิตการปลูกแบบหยอดแทนการปลูกแบบหว่านซึ่งสามารถลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ได้ จากเดิม 20 – 30 กก./ไร่ เหลือ 5 – 10 กก./ไร่ และจัดสรรเครื่องหยอดข้าวให้กลุ่มเกษตรกรยึดตามความเหมาะสมของพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้บูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าช่วยเหลือและแนะนำเกษตรกรเรื่องการลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต เช่น กรมพัฒนาที่ดินส่งเสริมการบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสดและเพิ่มผลผลิตโดยใช้ฮอร์โมนชีวภาพ กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมวิชาการเกษตรส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี เป็นต้น ในด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต กรมการข้าวได้ตรวจรับรองแปลงตามมาตรฐาน GAP ในจังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี สกลนคร ลำปาง และกำแพงเพชร แล้ว ส่วนจังหวัดอื่นๆ จะทยอยตรวจตามแผนที่ได้กำหนดไว้ต่อไป

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ บูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทยเสนอ นบข. ให้เห็นชอบโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวนาแปลงใหญ่ GAP เพื่อรองรับผลผลิตข้าวคุณภาพดีให้ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ผ่านกระบวนการค้าปลีกและค้าส่งในประเทศโดยจับคู่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP กับผู้ประกอบการและผู้ค้าปลีกค้าส่งอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดกลไกการค้าข้าวคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานที่ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกัน มีความเกื้อกูลต่อกันอยู่บนพื้นฐานตลาดนำการผลิตโดยเชื่อมโยงตลาดข้าวอย่างบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชน

ทั้งนี้ ปี 2560 มีพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 308,100 ไร่ และพื้นที่ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ GAP 191,450 ไร่โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะต้องซื้อข้าวตามคุณภาพในราคาสูงกว่าตลาด 300 - 500 บาท โดยจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 และช่วยแนะนำช่องทางตลาดให้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ กระทรวงพาณิชย์จะจัดสรรโควตาร้อยละ 10 ของโควตาการส่งออกข้าวไป EU จำนวน 2,000 ตัน/ปี และสนับสนุนค่าตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อการส่งออกตามที่ประเทศผู้ซื้อกำหนด กระทรวงเกษตรฯ จะดูแลให้การดำเนินงานภายใต้โครงการเชื่อมโยงเป็นไปด้วยความโปร่งใส มุ่งเน้นให้ผลประโยชน์ตกสู่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตอย่างแท้จริง

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

คปภ. เผยเกษตรกรทำประกันภัยข้าวนาปี 1.3 ล้านราย พื้นที่กว่า 20 ล้านไร่

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 เพื่อให้ระบบประกันภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรไทย ด้วยการออกกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 ซึ่งเริ่มมีการรับประกันภัยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 จากข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 มีเกษตรกรสนใจทำประกันภัยข้าวนาปีแล้วทั่วประเทศ จำนวน 1.3 ล้านราย มีพื้นที่ทำประกันภัยทั้งสิ้น 20.02 ล้านไร่

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัว ท่ามกลางภาวะความต้องการข้าวจากต่างประเทศที่ลดลง ขณะที่ได้เริ่มมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตฤดูร้อน (the summer-autumn crops) แล้ว ประกอบกับเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันเมื่อเร็วๆ นี้ทำให้ข้าวมีความชื้นสูง โดยราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนามอยู่ที่ระดับ 395-405 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เท่ากับเมื่อสัปดาห์ก่อน โดยวงการค้าคาดว่าราคาข้าวจะปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวฤดูนี้ในช่วงกลางเดือนกันยายน

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม รายงานว่า ในช่วง 7 เดือนแรกปี 2560 เวียดนามส่งออกข้าวได้ปริมาณรวม 3.34 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 15.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2559 โดยมีมูลค่าการส่งออก (ราคา FOB) รวม 1.48 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 13.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2559

ขณะที่สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2560 มีจำนวน 584,602 ตัน มูลค่า 240.345 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 116.5% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 100.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่ส่งออกได้ 270,000 ตัน มูลค่า 120.109 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB) ทั้งนี้ปริมาณส่งออกในเดือนกรกฎาคมที่มากถึง 584,000 ตันนั้น ส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศจีน บังคลาเทศ และประเทศในแถบแอฟริกา

ทั้งนี้ในช่วง 7 เดือนแรก (มกราคม-กรกฎาคม 2560) มีการส่งออกข้าวจำนวน 3.244 ล้านตัน มูลค่า 1,408 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 10.8% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 11.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่ส่งออกได้ 2.928 ล้านตัน มูลค่า 1,266 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สมาคมอาหารเวียดนาม คาดว่าในช่วง 5 เดือนสุดท้ายของปีนี้จะส่งออกข้าวได้ประมาณ 2 ล้านตัน ซึ่งจะทำให้ในปีนี้เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 5.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม รายงานว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม-15 กรกฎาคม 2560 เวียดนามมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวรวมประมาณ 20 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 4.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2559 โดยในช่วงเดือนเมษายน-สิงหาคม 2560 เวียดนามมีพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวทางภาคใต้ของเวียดนาม ประมาณ 4.148 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2559

ส่วนเหตุการณ์ฝนตกหนักเมื่อช่วงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ซึ่งเกิดขึ้นในภาคเหนือฝั่งตะวันตกของเวียดนาม แต่ในช่วงตอนกลางและทางภาคใต้ของประเทศไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง เพียงแต่มีระดับน้ำฝนสูงขึ้น ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมเร็วกว่าปกติ โดยเฉพาะในพื้นที่ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหลัก (ประมาณ 51% ของพื้นที่ทั้งหมด) ของเวียดนาม ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวมีน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกันยายน

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนามให้ข้อมูลเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ว่าในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงช่วงเดือนสิงหาคม 2560 มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรวม 0.147 ล้านไร่ หรือประมาณ 1% ของพื้นที่เพาะปลูกในฤดูการผลิตฤดูร้อน-ใบไม้ร่วง ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ 12 ล้านไร่ โดยจังหวัด Dong Thap มีพื้นที่ที่น้ำท่วมมากที่สุดประมาณ 43,500 ไร่ รองลงมาคือ Soc Trang, Long An, An Giang และ Can Tho ทั้งนี้ สามารถแบ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบออกเป็น 3 ระดับ คือ พื้นที่ที่เสียหายทั้งหมด (อัตราข้าวเสียหายมากกว่า 70% ขึ้นไปในแต่ละแปลงเพาะปลูก) คิดเป็น 10% ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่ถูกน้ำท่วม พื้นที่ที่เสียหาย 30-70% ประมาณ 13% ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่ถูกน้ำท่วม และพื้นที่ที่เสียหายน้อยกว่า 30% คิดเป็น 77% ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่ถูกน้ำท่วม ทั้งนี้ เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกำลังระดมแรงงานเพื่อเร่งรัดการเก็บเกี่ยว

ข้าวในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งถึงแม้จะเก็บเกี่ยวได้แต่คาดว่าคุณภาพของข้าวจะต่ำ เนื่องจากยังไม่ถึงเวลาเก็บเกี่ยวตามปกติในเดือนกันยายน

ทางด้านภาวะราคาข้าวเปลือกและข้าวสารนั้น เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ราคาขายส่งของข้าวเปลือกที่รับซื้อจากเกษตรกรมีราคาประมาณ 0.238 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 6.9% เมื่อเทียบกับวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ข้าวขาวมีราคา 0.330 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.4% ข้าวหอม Jasmine 5% ราคา 0.460 เหรียญสหรัฐ ข้าวหอม Fragrance ราคา 0.482 เหรียญสหรัฐ ข้าวหอมพันธุ์ KDM (Kow Dak Mali) ราคา 0.502 เหรียญสหรัฐ เท่ากับราคาในวันที่ 15 มิถุนายน 2560

ส่วนราคาขายปลีกในท้องตลาด ข้าวเปลือกมีราคา 0.311 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม เท่ากับราคาในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ข้าวขาวราคา 0.430 เหรียญสหรัฐ ลดลง 2.5% ข้าวหอม Jasmine 5% ราคา 0.606 เหรียญสหรัฐ ข้าวหอม Fragrance ราคา 0.617 เหรียญสหรัฐ และข้าวหอมพันธุ์ KDM (Kow Dak Mali) ราคา 0.661 เหรียญสหรัฐ เท่ากับราคาในวันที่ 15 มิถุนายน 2560

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ Oryza.com และ Riceonline.com

เมียนมาร์

สหพันธ์ข้าวเมียนมาร์ (The Myanmar Rice Federation) ได้ตัดสินใจที่จะส่งออกข้าวประมาณ 300,000 ตัน ไปยังประเทศบังคลาเทศในปีงบประมาณนี้ (เมษายน 2017-มีนาคม 2018) โดยทั้งสองประเทศได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of understanding; MoU) เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยคาดว่าจะมีการส่งออกข้าวขาวจำนวนประมาณ 250,000 ตัน และข้าวหนึ่งประมาณ 50,000 ตัน

กระทรวงพาณิชย์ (the Ministry of Commerce) รายงานว่า ในช่วง 4 เดือนแรก (เมษายน-กรกฎาคม) ของปีงบประมาณ 2017/18 เมียนมาร์ส่งออกข้าว (รวมทั้งข้าวและปลายข้าว) แล้วประมาณ 950,000 ตัน โดยส่งไปยังประเทศจีนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 60% ของการส่งออกทั้งหมด ตามด้วยประเทศในแถบแอฟริกา ยุโรป และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่มา Oryza.com และ Riceonline.com

ฟิลิปปินส์

สำนักงานอาหารแห่งชาติ (NFA) ระบุว่าผู้ค้าข้าวเอกชนจะเริ่มยื่นขอใบอนุญาตนำเข้าข้าวภายใต้โครงการนำเข้าขั้นต่ำ (Minimum Access Volume: MAV) ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ ทั้งนี้ NFA ได้ออกหนังสือบันทึกข้อตกลงเลขที่ AO-2017-08-002 (Memorandum Circular AO-2017-08-002) ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑ์สำหรับการนำเข้าข้าว 805,000 ตัน ภายใต้โครงการ MAV ขององค์การการค้าโลก (WTO)

นาย Leoncio B. Evasco Jr. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็น ประธานสภา NFA Council (NFAC) กล่าวในบันทึกข้อตกลงว่า การนำเข้าข้าวภายใต้โครงการนี้จะปฏิบัติตามบัญญัติสาธารณรัฐ 8179 (Republic Act 8179) ในเรื่องข้อตกลงกับองค์การการค้าโลกเกี่ยวกับการละเว้นและการปฏิบัติพิเศษสำหรับข้าวของฟิลิปปินส์

ภายใต้หลักเกณฑ์การนำเข้าผู้ค้าข้าวจะได้รับอนุญาตให้มีการนำเข้าจากประเทศที่ได้รับโควตา และจากแหล่งที่มาจากประเทศผู้ผลิตข้าวรายอื่นๆ โดยผู้ค้าข้าวและกลุ่มเกษตรกรสามารถนำเข้าข้าวจากไทยและเวียดนามประเทศละ 293,100 ตัน นอกจากนี้ยังสามารถนำเข้าข้าวจาก จีน อินเดีย และปากีสถานประเทศละ 50,000 ตัน จากออสเตรเลีย 15,000 ตัน และ จากเอลซัลวาดอร์ 4,000 ตัน โดยผู้นำเข้าแต่ละรายถูกจัดสรรทั้งทางตรงและ

ทางอ้อมไม่เกิน 20,000 ตันต่อราย สำหรับปีเพาะปลูก 2016-2017 ทั้งนี้ข้าวขาวที่นำเข้ามาภายใต้โครงการ MAV 2017 จะต้องเสียภาษีในอัตรา 35% และคุณภาพไม่ต่ำกว่าข้าวหัก 25% หรือเป็นข้าวพันธุ์พิเศษ

ทั้งนี้ NFAC ซึ่งเป็นฝ่ายกำหนดนโยบายสูงสุดของ NFA ได้แบ่งการจัดส่งการนำเข้าข้าวภายใต้ MAV 2017 เป็น 2 ส่วนคือระยะแรกตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และระยะที่สองครอบคลุมวันที่ 1 มิถุนายน 2561 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

นาย Tomas R. Escarez รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ NFA กล่าวกับ NFAC ได้กำหนดการนำเข้าข้าวเป็นระยะ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าข้าวที่นำเข้าจะไม่มากกดดันราคาข้าวเปลือก เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังคือ เพื่อให้แน่ใจว่าการมาถึงของข้าวที่นำเข้าจะไม่ตรงกับฤดูเก็บเกี่ยวซึ่งโดยปกติจะสิ้นสุดในสัปดาห์ที่สองของเดือนธันวาคม ดังนั้น NFA จึงอนุญาตให้นำเข้าถึงระหว่างสัปดาห์ที่สองของเดือนธันวาคมจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์เมื่อไม่มีการเก็บเกี่ยวข้าว เช่นเดียวกับข้าวที่นำเข้าจะได้รับอนุญาตให้เข้ามาในประเทศตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมเพราะเป็นช่วงผลผลิตต่ำ ดังนั้นจะไม่มีผลกับผู้ผลิตในท้องถิ่น

หลังจากที่ผู้นำเข้าที่สนใจได้ยื่นหนังสือเจตจำนงแล้วที่ผู้ทรงคุณวุฒิของ NFA จะดำเนินการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อกำหนดทั้งหมดที่ยื่นโดยผู้สมัคร NFA จะตรวจสอบประวัติผู้ยื่นคำขอในเรื่องการลักลอบนำเข้าข้าว การกักตุน การปรับเปลี่ยนสินค้าของรัฐบาลเพื่อการการค้า เป็นต้น โดยการตรวจสอบจะใช้เวลาประมาณ 30 วัน ดังนั้นการออกใบรับรองการมีสิทธิ์ [certificate of eligibility : COE] จะอยู่ที่ประมาณสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน

หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโครงการนำเข้า MAV 2017 คือการตัดสินใจของรัฐบาลที่จะอนุญาตให้ผู้ค้าข้าวตัดสินใจว่าเมื่อใดจะนำเข้าข้าว ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าสามารถเลือกที่จะนำเข้าข้าวจำนวน 40% ของการจัดสรรปริมาณของพวกเขาในช่วงแรกและอีก 60% ที่เหลือในช่วงระยะที่สองของโครงการได้ ซึ่งภายใต้หลักเกณฑ์นี้ผู้นำเข้าข้าวทั้งหมดจะต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานกักกันพืชแห่งชาติ (Bureau Plant Industry-National Plant Quarantine Services Division) ก่อนการเจรจาและนำเข้าจริง

ทั้งนี้ปีที่ผ่านมา NFA อนุญาตให้องค์กรเกษตรกรและบริษัทเอกชน 210 แห่งนำเข้าข้าวจำนวนทั้งสิ้น 692,340 ตัน หรือ ต่ำกว่าปริมาณโควต้า MAV ปี 2016 อยู่ 110,160 ตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถระบายข้าวได้ประมาณ 511,818 ตัน ส่วนการประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติสามารถระบายข้าวได้ประมาณ 97,038 ตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ (เดือนมกราคม-กรกฎาคม) ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 182,400 ตัน ลดลง 2.35% เมื่อเทียบกับปริมาณ 186,800 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 124,300 ตัน เพิ่มขึ้น 12% เมื่อ

เทียบกับ 111,000 ตัน ในปี 2559 (ประกอบด้วยข้าวขาว 4,500 ตัน ข้าวหอม 111,900 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 7,900 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 68.1% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 14.4% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 59.5%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 31,900 ตัน ลดลง 40.7% เมื่อเทียบกับ 53,800 ตัน ในปี 2559 (ประกอบด้วยข้าวหอม 28,800 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 3,100 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 17.5%) จีนประมาณ 7,600 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.1%) ออสเตรเลียประมาณ 3,200 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.8%) กัมพูชาประมาณ 2,200 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.2%) และประเทศอื่นๆ รวม 3,200 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.8%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ มีปริมาณ 8,124 ตัน ลดลง 12.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 9,271 ตัน ในปี 2559 โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 6,980 ตัน สหรัฐจำนวน 445 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮองกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนกรกฎาคม 2560 รวม 14,100 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) จำนวน 12,900 ตัน

ทั้งนี้ ในปี 2559 ที่ผ่านมา ฮองกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 314,600 ตัน ลดลง 0.06% เมื่อเทียบกับปริมาณ 314,800 ตัน ในปี 2558 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 187,500 ตัน เพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบกับ 174,600 ตัน ในปี 2558 (ประกอบด้วยข้าวขาว 7,500 ตัน ข้าวหอม 165,700 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 14,300 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 59.6% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 55.5%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 86,700 ตัน ลดลง 14.5% เมื่อเทียบกับ 101,400 ตัน ในปี 2558 (ประกอบด้วยข้าวหอม 76,300 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 10,400 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 27.6%) จีนประมาณ 19,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.0%) ออสเตรเลียประมาณ 8,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.5%) กัมพูชาประมาณ 4,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.6%) และประเทศอื่นๆ รวม 6,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.9%)

ที่มา Trade and Industry Department

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงประมาณ 2 เหรียญสหรัฐต่อตัน เนื่องจากความต้องการข้าวจากต่างประเทศลดลง โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 407-410 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากระดับ 412 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน วงการคาดว่า การส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมัติในช่วงไม่กี่เดือนนับจากนี้จะลดลงเนื่องจากราคาข้าวของอินเดียอยู่ในระดับสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ประกอบกับค่าเงินรูปียังคงแข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี โดยแข็งค่าขึ้นนับจากช่วงต้นปีประมาณ 6.5%

ทางการรายงาน ความคืบหน้าของการเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม) ณ วันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมาว่ามีพื้นที่เพาะปลูกแล้วประมาณ 213.49 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับจำนวน 213.48 ล้านไร่ ในช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา

รัฐบาลอินเดียได้ปรับผลการพยากรณ์ผลผลิตธัญพืชทุกชนิดในปีการผลิต 2016/17 (กรกฎาคม-มิถุนายน) เพิ่มขึ้น 2.3% เป็น 275.68 ล้านตัน เนื่องจากในปีที่ผ่านมาสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการเพาะปลูกธัญพืช โดยในส่วนของผลผลิตข้าวนั้น คาดว่าจะมีประมาณ 110.15 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 104.41 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา โดยในปีที่เคยมีผลผลิตสูงสุดคือปี 2013/14 ซึ่งมีจำนวน 106.65 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com และ Riceonline.com

บังคลาเทศ

รัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนเป้าหมายในการนำเข้าข้าวในปีนี้เป็น 1.5 ล้านตัน และข้าวสาลีอีก 500,000 ตัน โดยในปีบังคลาเทศได้ตกลงซื้อข้าวจากรัฐบาลเวียดนามและกัมพูชาประเทศละ 250,000 ตัน แล้ว ซึ่งข้าวจากเวียดนามได้มีการส่งมอบมาแล้ว

มีรายงานว่า รัฐบาลได้พิจารณาที่จะปรับลดภาษีนำเข้าข้าว (the import duty) ลงเหลือในอัตรา 2% จากเดิมที่เคยปรับลดลงจากระดับ 28% มาเหลือ 10% ในช่วงก่อนหน้านี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ และคาดหวังที่จะช่วยให้ราคาข้าวปรับลดลง

ทางด้านสต็อกข้าวนั้น ณ วันที่ 15 กรกฎาคม รัฐบาลมีสต็อกข้าวคงเหลือเพียง 123,000 ตัน ลดลงถึง 84% เมื่อเทียบกับจำนวน 750,000 ตัน ในช่วงเดือนเมษายนของปีที่ผ่านมา ขณะที่เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา มีข้าวที่นำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาถึงท่าเรือแล้วประมาณ 287,000 ตัน ซึ่งยังต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้จากการที่ได้เกิดอุทกภัยครั้งรุนแรงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาข้าวพุ่งสูงขึ้น และเมื่อเดือนที่ผ่านมาได้เกิดอุทกภัยอีกรอบทางภาคเหนือของประเทศก็ยิ่งทำให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นอีก โดยราคาข้าวทั่วไปอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 0.62 เหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ข้าวเกรดคุณภาพดีอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 0.74 เหรียญสหรัฐฯ

ความคืบหน้าของการประมูลซื้อข้าวประมูลซื้อข้าวครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ 2017/18 (นับเป็นครั้งที่ 7 ของปีนี้ โดย 6 ครั้งที่ผ่านมา เป็นการประมูลครั้งที่ 1-4 ของปีงบประมาณ 2016/17 และครั้งที่ 1-2 ของปีงบประมาณ 2017/18) ซึ่งการประมูลครั้งนี้จะซื้อข้าวหนึ่ง (นับเป็นครั้งที่ 6 ของปีนี้) จากทุกประเทศจำนวน 50,000 ตันโดยกำหนดรับข้อเสนอในวันที่ 20 สิงหาคมนี้ ปรากฏว่าบริษัท Regington International เสนอราคาต่ำสุดที่ 407.89 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF liner out) และมีอีก 9 รายที่เข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้

สำหรับการประมูลซื้อข้าวครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2017/18 ซึ่งจะซื้อข้าวหนึ่ง (นับเป็นครั้งที่ 5 ของปีนี้) จำนวน 50,000 ตัน และได้กำหนดรับข้อเสนอเมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่า บริษัท Phoenix จากคูเบ เสนอราคาต่ำสุดที่ 411.11 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF liner out) ทั้งนี้การประมูลใน 5 ครั้งก่อนหน้านี้ บังคลาเทศได้ตกลงซื้อข้าวจำนวน 50,000 ตัน ราคา 406.48 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF liner out) และซื้อข้าวหนึ่ง 4 ครั้งรวม 200,000 ตัน ในราคา 427.85, 445.11, 430 และ 419.51 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF liner out) ตามลำดับ

นอกจากการประมูลซื้อจากบริษัทเอกชนแล้ว เมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา รัฐบาลบังคลาเทศได้ลงนามซื้อข้าวจากเวียดนามจำนวน 250,000 ตัน จากบริษัท Vinafoods 2 แบ่งเป็นข้าวขาวจำนวน 200,000 ตัน ในราคา 430 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF) และข้าวหนึ่ง 50,000 ตัน ในราคา 470 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF) ซึ่งในขณะนี้ได้มีการส่งมอบข้าวไปเป็นส่วนใหญ่แล้ว ขณะที่เมื่อเร็วๆ นี้บังคลาเทศได้ตกลงซื้อข้าวจากกัมพูชาอีก 250,000 ตัน แบ่งเป็นข้าวขาว 200,000 ตัน และข้าวหนึ่ง 50,000 ตันด้วย

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

อิรัก

คณะกรรมการธัญพืชอิรัก (The Iraqi Grain Board) เปิดการประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศ ในวันที่ 27 สิงหาคมนี้ ซึ่งข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา อิรักได้เปิดประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศ แต่คณะกรรมการสัญญาพีซีอิรักได้ยกเลิกการประมูลในครั้งนั้นไป ซึ่งมีผู้ยื่นเสนอข้าวจากประเทศไทยในราคาต่ำสุดที่ 432 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO or c&f free out) จำนวน 42,000 ตัน และยังมี การเสนอข้าวจากไทยในราคาต่ำสุดที่ 437 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO) จำนวน 42,000 ตัน เสนอราคาต่ำสุดที่ 434.12 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO) จำนวน 40,000 ตัน เสนอราคาต่ำสุดที่ 434.90 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO) จำนวน 40,000 ตัน เสนอราคาต่ำสุดที่ 441.62 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO) จำนวน 40,000 ตัน เสนอราคาต่ำสุดที่ 463 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO) จำนวน 40,000 ตัน (หรือราคา 467 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFLO, Liner out)) และเสนอราคาต่ำสุดที่ 469 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO) จำนวน 30,000 ตัน ข้าวจากสหรัฐเสนอราคาต่ำสุดที่ 643 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO) จำนวน 30,000 ตัน เสนอราคาต่ำสุดที่ 644 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO) จำนวน 30,000 ตัน (3) ข้าวจากอาร์เจนตินาเสนอราคาต่ำสุดที่ 580 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO) จำนวน 30,000 ตัน (หรือราคา 584 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFLO)) (4) ข้าวจากบราซิลเสนอราคาต่ำสุดที่ 580 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO) จำนวน 30,000 ตัน (หรือราคา 584 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFLO)) (5) ข้าวจากอินเดียเสนอราคาต่ำสุดที่ 569 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO) จำนวน 60,000 ตัน (หรือราคา 573 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFLO)) (6) ข้าวจากอูรุกวัยเสนอราคาต่ำสุดที่ 581 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO) จำนวน 30,000 ตัน และเสนอราคาต่ำสุดที่ 586 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO) จำนวน 30,000 ตัน และ(7) มีการเสนอข้าวจากอูรุกวัยหรืออาร์เจนตินา ในราคาต่ำสุดที่ 571 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFFO) จำนวน 30,000 ตัน (หรือราคา 575 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIFLO))

ส่วนการประมูลครั้งก่อนเมื่อวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา อิรักได้ตกลงซื้อข้าวจากอาร์เจนตินาซึ่งเสนอราคาต่ำสุดที่ 547 เหรียญสหรัฐต่อตัน (c&f free out) จำนวน 30,000

ทางด้านกระทรวงเกษตร (Agriculture Ministry) คาดว่าในปีนี้มีผลผลิตข้าวประมาณ 250,000 ตัน ซึ่งจะช่วยให้ความต้องการในการนำเข้าข้าวลดลงเหลือประมาณ 1 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการบริโภคข้าวต่อปีจะอยู่ที่ประมาณ 1-1.25 ล้านตัน โดยคาดว่า การเก็บเกี่ยวข้าวจะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้

ที่มา Oryza.com และ Riceonline.com

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-15 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 1,110,788 ตัน ลดลงประมาณ 8.06% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,208,137 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 89,623 ตัน ลดลงประมาณ 8.51% เมื่อเทียบกับจำนวน 97,958 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,021,165 ตัน ลดลงประมาณ 8.02% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,110,179 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 15 สิงหาคม 2560 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 12,000 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-15 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้า 237,426 ตัน ฝรั่งเศส 178,035 ตัน เนเธอร์แลนด์ 137,748 ตัน อิตาลี 90,815 ตัน โปแลนด์ 86,237 ตัน เยอรมนี 82,309 ตัน โปรตุเกส 68,581 ตัน เบลเยียม 47,791 ตัน สเปน 46,349 ตัน สาธารณรัฐเชก 32,868 ตัน สวีเดน 26,858 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (EU) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-15 สิงหาคม 2560 มีการส่งออก 276,370 ตัน เพิ่มขึ้น 20.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 228,947 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 235,107 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 21.42% เมื่อเทียบกับจำนวน 193,628 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 41,263 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 16.72% เมื่อเทียบกับจำนวน 35,319 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 15 สิงหาคม 2560 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 2,505 ตัน โดยประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-15 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา มีการส่งออกไปแล้ว 125,953 ตัน กรีซ 50,908 ตัน สเปน 34,135 ตัน โปรตุเกส 28,046 ตัน บัลแกเรีย 17,816 ตัน สหราชอาณาจักร 5,306 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

สหรัฐอเมริกา

เมื่อช่วงต้นปี 2560 จีนและสหรัฐอเมริกาสามารถทำความตกลงกันได้ในเรื่องสุขลักษณะของพืช (Phytosanitary protocol) และเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่ของจีนได้ลงนามในข้อตกลงดังกล่าวส่งผลเป็นการแสดงยินยอมอย่างเป็นทางการที่จะเปิดตลาดข้าวให้แก่ผู้ส่งออกสหรัฐฯ เข้าสู่ประเทศจีนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ระบุว่า การส่งออกข้าวสหรัฐฯ ไปยังจีนจะเริ่มต้นทันทีภายหลังที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนทำการตรวจสอบสถานที่ผลิตข้าวสหรัฐฯ เสร็จสมบูรณ์ คาดการณ์ว่าการส่งออกข้าวจากสหรัฐฯ ไปยังจีนจะสามารถเริ่มต้นได้ในปลายปี 2560 หรือต้นปี 2561

แม้ว่าจีนจะเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ของโลกและสามารถผลิตข้าวได้มากกว่าสหรัฐฯ แต่ปัจจุบันจีนกำลังประสบปัญหาในการผลิตภายในประเทศในขณะที่จำนวนประชากรมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนคนชั้นกลางในประเทศจีน ทำให้จีนจำเป็นต้องนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานว่าในปี 2559 จีนนำเข้าข้าวประมาณ 5 ล้านตัน

ปกติแล้วสหรัฐฯ จะผลิตข้าวได้ปีละประมาณ 9 ล้านตัน ดังนั้น การเข้าสู่ตลาดข้าวจีนจะช่วยส่งเสริมการเกษตรข้าวของสหรัฐฯ ได้เป็นอย่างดีเพราะคาดว่าสหรัฐฯ จะสามารถป้อนข้าวเข้าสู่ตลาดจีนได้ระหว่าง 3-5 ล้านตันต่อปี

สหรัฐฯ ทราบดีว่าในการเข้าสู่ตลาดข้าวจีน สหรัฐฯ จะต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันอย่างหนักจากข้าวจากประเทศเวียดนามและไทยซึ่งสหรัฐฯ ได้วางกลยุทธ์แข่งขันโดยจะส่งข้าวคุณภาพดีและที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงเข้าสู่ตลาดจีน โดยมุ่งเป้าไปที่ลูกค้าระดับคนชั้นกลางของจีนเป็นสำคัญ

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส